

# เราคือพระเจ้า (2)

อพยพ ๒๐.๑-๑๓

## คำนำ

หลายคนถามว่า พระเจ้าเป็นใคร? มาจากไหน? พระองค์ทรงเป็นเหมือนอะไร? แต่นั่นไม่สำคัญเท่ากับคำถามที่ว่า “พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อย่างไรต่อมนุษย์และโลกนี้?”

บางคนคิดว่า พระเจ้าทรงเป็นมนุษย์ต่างดาว เช่นพวกเฮเวน เกท (Heaven Gate) อ้างว่าได้ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้านานถึง ๒๒ ปี พระองค์ทรงมีพระประสงค์จะมารับพวกเขาไปอยู่กับพระองค์ โดยส่งยานอวกาศมาที่ดาวหางเฮลบอมป์ (Hell Bomp) ในปี ๑๙๗๕ ด้วยเหตุนี้เมื่อดาวหางดวงนี้ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้า พวกเขาจึงฆ่าตัวตายหมู่พร้อมกัน ๓๕ คน

อีกบางคนบอกว่า ไม่มีใครรู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริง ทุกคนจึงตกอยู่ในสภาพเดียวกันคือ “ตาบอดคลำช้าง” แต่พระคัมภีร์บอกอย่างชัดเจนว่า “พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ ผู้ที่จะนมัสการพระองค์ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง” (ยอห์น. ๔.๒๔)

คำถามที่น่าสนใจ : พระเจ้าในความคิดคุณล่ะเป็นอย่างไร?

## พระเจ้าในความคิดของมนุษย์

เราพอจะแบ่งความเชื่อของคนในโลกนี้ออกเป็น ๓ พวก คือ

๑) ทุกอย่างเป็นพระเจ้า – คนพวกนี้เชื่อว่า ดิน น้ำ ลม ไฟ แร่ธาตุ ช้าง ม้า วัว ควาย ธรรมชาติ เช่น ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาว พืชและวิญญาณต่าง ๆ ล้วนแต่เป็นพระเจ้าทั้งสิ้น ดังนั้นพวกเขาจึงหวาดกลัวและกราบไหว้บูชา

ข้อคิด : การที่มนุษย์บูชาสิ่งต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่าส่วนลึกในจิตใจของพวกเขารู้แน่ว่ามีพระเจ้า เพียงแต่ไม่รู้ว่าพระองค์เป็นผู้ใดเท่านั้น

๒) พระเจ้าเฉพาะท้องถิ่น - คนพวกนี้จะมีพระเจ้าประจำแผ่นดิน ชนชาติและเผ่าพันธุ์ของตน เช่น คนคานาอันนับถือพระเคโมช (ผู้วินิจฉัย. ๑๑.๒๔) นาอามานซึ่งเป็นแม่ทัพของซีเรียต้องการเอาพระของคนอิสราเอลกลับไปกราบไหว้ที่ซีเรีย (๒ พงศกัศตรี. ๕.๑-๑๕) โยนาห์ผู้เผยพระวจนะมีใจหวงแหนพระเยโฮวาห์ยิ่งนัก จึงไม่ยอมที่จะประกาศแบ่งปันข่าวประเสริฐแก่ชาวเมืองนินะเวห์

คำถาม : คุณคิดอย่างไรที่มีคนพูดว่า “เราคนไทยต้องนับถือศาสนาตามบรรพบุรุษ”

๓) พระเจ้าแห่งสากลจักรวาล – พระคริสตธรรมคัมภีร์บันทึกอย่างชัดเจนว่า พระเจ้าของอิสราเอล (คริสเตียน) นั้น เป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุด เป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้แต่องค์เดียว เป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้าง ผู้สัพพัญญู บริสุทธิ ยุติธรรม ทรงไว้ซึ่งความรักและการพิพากษา (สดุดี. ๑๓๕.๑-๑๑)

## อย่ามีพระเจ้าอื่น (อพยพ. ๒๐.๒๐.๓)

“อย่ามีพระเจ้าอื่นนอกเหนือจากเรา”

พระคัมภีร์บันทึกว่า ประชาชนอิสราเอลได้ทำความผิดบาปในเรื่องนี้ โดยหันไปนับถือพระบาอัล (เทพเจ้าแห่งพืชผลและให้พลังทางเพศ) ทำให้พระเจ้าทรงพระพิโรธและ懲สาป

บทเรียน : แน่นอน คริสเตียน ไม่มีพระอื่นและไม่นับถือรูปเคารพ แต่เป็นไปได้ที่เราจะยกสิ่งอื่นขึ้นเป็นเสมือนพระเจ้า และเรารักมันมากเกินไป เรียกว่าหลงใหลคลั่งไคล้ขาดมันไม่ได้ ดังนั้นอะไรก็ตามที่เรารักมากกว่าพระเจ้า นั่นแหละคือพระเจ้า หรือรูปเคารพของเรา

มีบาปที่น่าเกลียดน่าชังอยู่สองอย่าง คือ หนึ่ง พยายามดึงฟ้าลงมาให้ต่ำ (คือเอาพระเจ้าลงมาเล่น) และสอง ยกสิ่งอื่นขึ้นเท่าเทียมกับพระเจ้า

ข้อคิด : อะไรคือพระเจ้าของเรา? บางคนอาจจะเป็นคาราคาโพรด เพลงที่ชื่นชอบ เพื่อนที่สนิท แฟน สามีภรรยา ลูก ทรัพย์สินสมบัติเงินทอง กีฬา การแต่งกาย รถยนต์ หนังสือการ์ตูน อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ

“พระเจ้าอื่นคือ อะไรก็ตามที่เรารักมัน คิดถึงมัน เอาใจใส่มันตลอดเวลา และดีคุณค่ามันเท่ากับพระเจ้า (มัทธิว. ๒๒.๓๖, ๖.๒๔)

## อย่าทำรูปเคารพ (อพยพ. ๒๐.๔)

“อย่าทำรูปเคารพสำหรับตน”

นี่เป็นคำสั่งของพระเจ้าที่ต่อเนื่องจากข้อที่ว่า “อย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรา” และ “อย่ากราบไหว้หรือปรนนิบัติ” เราจะเห็นอย่างชัดเจนว่า ในเรื่องของรูปเคารพนั้น พระคัมภีร์ปิดประตูไว้หมดทุกด้านโดยห้ามคริสเตียนเข้าไปเกี่ยวข้องกับด้วยเด็ดขาด

อิสยาห์. ๔๔.๕-๑๗ อธิบายถึงรูปเคารพที่ทำจากไม้สนซีดาร์และเหล็ก มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับมนุษย์แต่ปราศจากชีวิตจิตใจ ไร้ประโยชน์ ทำจากไม้ท่อนหนึ่งเอาไปแกะสลักเป็นรูปเคารพ ส่วนอีกท่อนหนึ่งเอาไปทำพิน

อิสยาห์บอกว่า ช่างไร้ความคิดและโง่เขลาเสียจริงๆ

คริสเตียนไม่กราบไหว้หน้ารูปเคารพ แต่มันอาจจะแอบแฝงมาในรูปแบบอื่นก็ได้ เช่น รูปของพระเยซู รูปไม้กางเขน นกบุญ แม่พระ และพิธีกรรมอื่น ๆ มีคริสเตียนระดับผู้นำคนหนึ่งเขวนสร้อยคำที่มีรูปของพ่อแม่ฝังอยู่ในกรอบทอง มีคนถามว่าแบบนี้ผิดพระคัมภีร์ไหม?

มีอะไรบ้างไหมที่เป็นรูปเคารพในชีวิตของคุณ?

## สรุป

- พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้
- เป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้าง (ไม่ใช่ถูกสร้าง) ทรงควบคุมสากลจักรวาลไว้
- ให้เรานมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริง
- อย่าให้เรายกสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นเท่าเทียมกับพระองค์.